

มาตรการที่มีอยู่และการวางแผนเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ

สภาการฝึกอบรมทางอาชีวศึกษา

สภาการฝึกอบรมทางอาชีวศึกษา (VTC) เป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาชีพ (VPET) ที่ใหญ่ที่สุดของฮ่องกง VTC นำเสนอโปรแกรมการฝึกอบรมก่อนการจ้างงานและการฝึกอบรมที่ ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย เช่น ชีววิทยาศาสตร์และสุขภาพ, การบริหารธุรกิจ, การดูแลเด็ก, บริการสำหรับผู้สูงอายุและชุมชน, การออกแบบ, วิศวกรรม, การโรงแรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อภาคเศรษฐกิจหลักและอุตสาหกรรมเกิดใหม่ของฮ่องกง

บริการที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none">● VTC นำเสนอโปรแกรม VPET ที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าบริการ VPET สามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีการแบ่งแยกทางเชื้อชาติ จึงได้มีการพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนในหลากหลายเชื้อชาติ
มาตรการที่มีอยู่เดิม	<ul style="list-style-type: none">● <u>โปรแกรม VPET เฉพาะทางสำหรับนักเรียนที่ไม่ใช้ภาษาจีน (NCS)</u> VTC นำเสนอโปรแกรมเฉพาะสำหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ของ NCS เพื่อให้ตรงความต้องการด้วยการฝึกอบรมที่หลากหลาย หลักสูตรเหล่านี้รวมถึง หลักสูตรอนุปริญญาด้านธุรกิจ การออกแบบ และ ด้านการโรงแรม สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการพัฒนาวิชาชีพ สำหรับเยาวชนที่ไม่ได้ทำงาน หลักสูตรระยะสั้นด้านทักษะภาษาจีนและ อาชีวศึกษา● <u>การยอมรับด้านคุณวุฒิของภาษาจีนทางเลือก</u> บางโปรแกรมที่ต้องการมาตรฐานรับรองเฉพาะทางด้านภาษาจีน สำหรับประกาศนียบัตรฮ่องกงของระดับมัธยมศึกษา (HKDSE) เพื่อการสอบเข้า ศึกษาต่อ การรับรองคุณวุฒิด้านภาษาจีนทางเลือก หรือผลจากการเรียน ภาษาจีนประกาศนียบัตร HKDSE สามารถใช้ในการรับรองมาตรฐานได้● <u>บริการสนับสนุน</u> NCS สำหรับนักศึกษาในโปรแกรมทดลองการจ้างงานจะได้รับบริการสนับสนุนที่หลากหลายเพื่อช่วยให้พวกเขาเริ่มมือกับการศึกษาและปรับตัวให้ เข้ากับชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น บริการเหล่านี้รวมถึงการสนับสนุนด้าน การศึกษาและการเรียนรู้กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการบูรณาการให้กับนักเรียน ภายในท้องถิ่นและชุมชน และการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนแนะแนว สำหรับการเชื่อมต่อและการพัฒนาด้านอาชีพ
การประเมินการทำงานในอนาคต	<ul style="list-style-type: none">● VTC จะยังคงรักษาและส่งเสริมนโยบายเพื่อความเท่าเทียมกันและทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนอย่างใกล้ชิด และ โรงเรียนมัธยมที่ให้บริการผู้คน ในหลากหลายเชื้อชาติ เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประโยชน์จากโปรแกรมที่ เกี่ยวข้อง

- มาตรการเพิ่มเติมที่ดำเนินการอยู่ / จะถูกนำมาใช้
- เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติในการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการทำงาน VTC ได้กำหนดแนวทางสำหรับใช้อ้างอิงจากหน่วยปฏิบัติงาน ต่างๆ
 - การฝึกอบรมและการแบ่งปันจะยังคงใช้เพื่อดำเนินการต่อไปสำหรับพนักงานและนักเรียน เพิ่มความตระหนักเรื่องความละเอียดอ่อนเพื่อความเสมอภาคกัน ทางเชื้อชาติ
 - VTC จะยังคงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการผสมผสานทางวัฒนธรรมและอำนาจ ความสะดวกระหว่างนักเรียนจากหลากหลายเชื้อชาติ
 - คณะกรรมการเฉพาะกิจของ VTC จะติดตามการดำเนินการตามมาตรการข้างต้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับมาตรการที่มีอยู่และแผนงานเพื่อการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่อาวุโส/สำนักงานใหญ่ (ฝ่ายบริการวิชาการ) ของ VTC ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ -

โทรศัพท์ : 2836 1766
 แฟกซ์ : 2574 3705
 อีเมล : vtchqas@vtc.edu.hk
 ที่อยู่ไปรษณีย์ : 14/F VTC Tower, 27 Wood Road, Wanchai, Hong Kong

[หมายเหตุ:

1. ในกรณีที่มีความแตกต่างกันในเนื้อหาของฉบับภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ เหล่านั้น ขอให้ถือ เนื้อความตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
2. สำหรับสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมและบริการของ VTC บริการล่าม/แปลภาษาทั่วไป ระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ 8 ภาษา (เช่น บาสซาอิน โคนีเซีย, อินดี, เนปาล, ตากาล็อก, ไทย, อูรดู, เวียดนาม, และ บัญจาบ) ให้บริการตามคำขอ]

สภาการฝึกอบรมทางอาชีวศึกษา

กรกฎาคม 2022